



ที่ ศธ 04138 / ว 1๒๙5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ถนนรัตนวงษา
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

17 เมษายน 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ ธนาकारและสถาบัน
ทางการเงินต่างๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและข้าราชการบำนาญทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ จำนวน1 แผ่น

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการหักเงินรายได้ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ให้กับธนาकारและสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่ผ่านนั้น
และขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
เศรษฐกิจ การเงินในการดำรงชีพของประชาชนโดยทั่วไปนั้น รัฐบาล โดยธนาकारแห่งประเทศไทยมีนโยบาย
ให้ ธนาकारและสถาบันทางการเงินต่างๆ ออกมาตรการเพื่อการดูแลช่วยเหลือลูกหนี้ ในเรื่องการเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ ในหลายลักษณะที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ข้าราชการบำนาญที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของ ธนาकारและสถาบันทาง
การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงแจ้งแนวปฏิบัติการหักเงินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญ เพื่อชำระหนี้ ธนาकारและสถาบันทาง
การเงิน ต่างๆ มาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญทุกคนได้
รับทราบและนำสู่การวางแผนบริการจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้

ธนาคารและสถาบันทางการเงิน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (Covic-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ที่	ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน	แนวปฏิบัติ	หมายเหตุ
1.	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)	1.ธกส. จะดำเนินการหักหนี้ตามปกติ	การกู้เงินเพื่อ แก้ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู
2.	ธนาคารออมสิน	1.ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ เงินต้นและ ดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2563 2.กรณีที่ลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพัก ชำระหนี้ สามารถ ชำระหนี้ได้ด้วยตนเองที่ธนาคาร ทุกสาขา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ผ่าน แอปพลิเคชัน MYMO	
3.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)	1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะดำเนินการหักหนี้ ตามปกติ 2. กรณีที่ลูกหนี้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพักชำระ หนี้ สามารถ ติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป	กู้สร้างบ้านที่อยู่ อาศัย
4.	ธนาคารกรุงไทย	1. ธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการหักหนี้ตามปกติ 2. กรณีที่ลูกหนี้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพักชำระ หนี้ สามารถ ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ผ่าน เว็บไซต์ Kuthai.com	โครงการสวัสดิการฯ ทุกโครงการ
5.	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จำกัด	สหกรณ์จะดำเนินการหักหนี้ตามปกติ	โครงการสวัสดิการฯ ทุกโครงการ
6.	ประกันชีวิต	บริษัท จะดำเนินการหักหนี้ตามปกติ	หนี้ประกันชีวิต ของบริษัทต่างๆ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
 (16 เมษายน 2563)